

## ปีที่ 37ฉบับที่ 1915 ประจำวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560



1. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง
2. จอดรถในบริเวณที่ให้จอด
3. ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอเชิญชวนนักศึกษา รักษาวิทยากร โดยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้งเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์เข้า - ออก มหาวิทยาลัยฯ

**การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 13/2560**

มหาวิทยาลัย กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยครั้งที่ 13/2560 ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

**ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา**

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดอบรมหลักสูตรผู้นำเที่ยว รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึง 12 มกราคม 2561 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าอบรม หากผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 16,000 บาท อบรมภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย และภาคฝึกปฏิบัติศึกษาดูงานที่ฮ่องกง - มาเก๊า ท่านสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7JRVHJZLJgMZd5eB5meypACFXuq9bz3quKTiHfTajSg89vTQ/viewform> หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สถาบันวิจัยฯ 0-4280-8000 ต่อ 51143 หรือ 08-7868-0708 ดร.วิศิษฐ์ศิริ ชูสกุล

**โครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปี 2560**

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย จัดโครงการตรวจสอบสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย โดยกำหนดการตรวจสอบสุขภาพประจำปีกับโรงพยาบาลเลย **วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมชุมชนทองวิลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**

**ผลการเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ**

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การเลือกตั้งประธาน และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. และคณะกรรมการดำเนินการเลือกประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ดำเนินการจัดเลือกตั้งและนับผล การเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการเลือกตั้งประธานและ กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ดังนี้

**ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ**

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธศิลป์ ชัยสิทธิ์  
กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ในสังกัดคณะหรือส่วนราชการ ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย

กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของคณะครุศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย ชินพีระเสถียร  
นายวิชัย เพียรกลสิกรรม

กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

นายพงษ์พันธ์ เสาวดี  
นายศรัณย์พัชร จิตพิไล

กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

นายธีรภัทร์ อมูชาติ  
ดร.มธุรส ชลามาตย์

กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของคณะวิทยาการจัดการ

นายธรรมสรณ์ นิยมรัตน์จรรุณ  
กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม

นายโกเมนทร์ พร้อมจะปก  
กรรมการจากสัดส่วนของคณาจารย์ประจำ ของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

นายต้นติกร โนนศรี  
กรรมการจากสัดส่วนของข้าราชการ

นางวัลลัศศา ศรีลานนท์  
กรรมการจากสัดส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัย

- 1 นายวิโรจน์ อภัยสูงเนิน
- 2 นายลำพูน แสนหล้า
- 3 นางวารุณี บัวระภา
- 4 นางสาวฉวีราพร ศิริหล้า
- 5 นายอลงกรณ์ ศิริวัฒน์
- 6 นายเกียรติ สว่างงาม

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับเลือกตั้งในตำแหน่งประธานและกรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการดังกล่าวข้างต้น มีผลสมบูรณ์นับแต่วัน ประกาศผลเป็นต้นไป ตามข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2560

อนึ่ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดเห็นว่าการเลือกตั้งไม่ยุติธรรม หรือมีการทุจริตอาจคัดค้านผลการเลือกตั้งได้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง โดยยื่นคำคัดค้านต่ออธิการบดีเป็นหนังสือ ระบุข้อโต้แย้ง ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย

**สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน 2 หลักสูตร**

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินโครงการ อบรมคอมพิวเตอร์จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรที่ 1 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาสารสนเทศ ในสำนักงาน **วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น.**  
**ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาราชราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย** เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจในเทคนิค หลักการและวิธีการใช้โปรแกรมสำนักงานและ อีเมลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการใช้งานด้านสารสนเทศของอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย และขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ลิงค์ [goo.gl/jiXzWR](http://goo.gl/jiXzWR) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมได้ที่ลิงค์ [goo.gl/5ZckjZ](http://goo.gl/5ZckjZ)

2.หลักสูตรที่ 2 โครงการอบรมการใช้แอปพลิเคชันในการจัดการเรียน การสอน สำหรับอาจารย์ **ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 204 อาคาร 50 พรรษา มหาราชราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย** เพื่อให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน และขอเชิญอาจารย์ เข้าร่วมโครงการโดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ลิงค์ [goo.gl/vbfsvG](http://goo.gl/vbfsvG) และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรม ได้ที่ลิงค์ [goo.gl/XbsYdk](http://goo.gl/XbsYdk)

**📣 กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษ และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 5 คณะ** กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “จันทร์ผาเกมส์” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น โดยได้กำหนดจัดพิธีเปิด **ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.** และพิธีปิด **ในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น.**  
**ณ สนามกีฬาร่วมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย**  
จึงขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจร่วมชมและเชียร์ ให้กำลังใจแก่กีฬาทั้ง 5 คณะตามวันและเวลาดังกล่าว

**ที่ปรึกษา :** ผศ.ดร.เชวรี่ อินโย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
**บรรณาธิการ :** นายกนก นามคันที  
**อาจารย์ตรวจvoer :** รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  
**อาจารย์อยู่voer :** ผศ.สุรศักดิ์ ตาน้อย  
**เจ้าหน้าที่อยู่voer :** 1.นายประสิทธิ์ฐิติชัย ชัยยันต์ 2.นายปณิธาน ศรีบุญเรือง 3.นายรังสี ศศิสุวรรณพงศ์ 4.นายสงกรานต์ รสนามแห 5.นายประพนธ์ เชนตรนสงศรี 6.นายอนุสรณ์ พรหมมาศ  
**เจ้าหน้าที่รักษาเวรยาม-ยานพาหนะ :** นายเทอดศักดิ์ ฉันทะพวง  
**เขียนข่าว/พิมพ์/ผู้ตรวจ :** นางสาวอรอุมา วงศ์กิตตะ

**รับสมัครนักศึกษาเข้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560**

**มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย** มีความประสงค์จะเปิดให้บริการหอพักภายใน มหาวิทยาลัย จำนวน 2 หอพัก ได้แก่หอพักหญิงอินทนิล และหอพักหญิงดอกคูณ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ผู้มีความประสงค์เข้าพัก อาศัยหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้า พักอาศัยในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้

**หอพักที่เปิดรับสมัครและจำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้**

- (1) หอพักหญิงอินทนิล จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ 48 คน
- (2) หอพักหญิงดอกคูณ จำนวนนักศึกษาที่สามารถเข้าพักได้ 48 คน

**การรับสมัคร**

- (1) ให้นักศึกษาผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และกรอกใบสมัครพร้อมส่ง เอกสารหลักฐาน ในการสมัคร ด้วยตนเองได้ **ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ณ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ**
- (2) นักศึกษาผู้ใดไม่สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ สามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ webside ที่ [www.ru.ac.th](http://www.ru.ac.th) หรือ [www.std.ru.ac.th](http://www.std.ru.ac.th) ผู้สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพักใน กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ หรือโทร 0-4283 -5224-8 ต่อ 41171 (ในวันเวลาราชการ)

**การประชาสัมพันธ์การย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)**

**กองพัฒนานักศึกษา โดยงานอนามัยและพยาบาล มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย** ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องย้ายสิทธิการรักษาพยาบาล ของนักศึกษาในเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยต่างอำเภอในจังหวัดเลย และต่างจังหวัด มาใช้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ และโรงพยาบาลเลยรวมทั้งการขอมีบัตรประกันสุขภาพใหม่ (กรณีที่ยังไม่เคยมีบัตร ประกันสุขภาพมาก่อน) ซึ่งปัญหาที่พบเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ และโรงพยาบาลเลย ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยในช่วงระยะที่ผ่านมา คือ นักศึกษาอยู่เขตพื้นที่ที่อยู่อาศัยต่างอำเภอ ในจังหวัดเลยและต่างจังหวัด ไม่สามารถไปใช้บัตรสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ได้ จึงต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพชรเจริญ และโรงพยาบาลเลยเต็มจำนวนเช่นกัน เพื่อเป็นการให้บริการแก่นักศึกษาที่มีเขตพื้นที่ ที่อยู่อาศัยต่างอำเภอในจังหวัดเลยและต่างจังหวัด ให้ได้รับการบริการที่เสียค่าใช้จ่าย ที่ประหยัดจากการใช้บัตรสิทธิประกันสุขภาพ (บัตรทอง)

**งานอนามัยและพยาบาล จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษา มาแจ้งความประสงค์ขอย้ายบัตรประกันสุขภาพได้ที่งานอนามัยและพยาบาล อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2560**

**📣** หากนักศึกษาที่มีความประสงค์จะย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นคนต่างอำเภอในจังหวัดเลย หรือต่างจังหวัด ให้นักศึกษายื่นเอกสาร ได้ที่ห้องพยาบาล อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 ดังนี้

- 1. สำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
  - 2. เอกสารแจ้งความจำนงขอย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า /ขอเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ (รับเอกสารได้ที่ห้องพยาบาล)
- หมายเหตุ กรณีที่นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ จากรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ (หากกรณี พบ. ต้องทำเรื่องเบิกค่า พบ.รถก่อน ซึ่งพบ.รถเบิกได้ไม่ เกิน 30,000 บาท / ครั้ง ส่วนเกินสามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้ (กรณีที่ไม่ต่อพบ. ไม่สามารถใช้สิทธิบัตรประกันสุขภาพได้ นักศึกษาต้องชำระ ค่าใช้จ่ายเองเต็มจำนวนที่ลูกศรยกเก็บ)